

แอร์บัสและการบินไทยเตรียมพัฒนาความร่วมมือในการฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์ช่างอากาศยานในประเทศไทย

แบ่งปันประสบการณ์อันเชี่ยวชาญจากแอร์บัสเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้า

แอร์บัสร่วมกับการบินไทยลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกอบรมช่างอากาศยาน เพื่อพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาวของทั้งสองบริษัท ส่งผลให้การบินไทยกลายเป็นศูนย์ฝึกอบรมช่างอากาศยานของแอร์บัสประจำภูมิภาค ในช่วงแรกจะจัดฝึกอบรมช่างอากาศยานสำหรับเครื่องบินโดยสาร เอ320และเอ330 การจับมือเป็นพันธมิตรซึ่งมีฐานปฏิบัติการประจำกรุงเทพฯ มุ่งเป้าไปที่การพัฒนาความสามารถด้านการฝึกอบรมภายในท้องถิ่น โดยอิงจากจุดแข็ง รวมไปถึงความชำนาญของทั้งการบินไทยและแอร์บัส ความร่วมมือดังกล่าวมีขอบเขตดังต่อไปนี้

- บูรณาการผู้ฝึกอบรมของการบินไทยเข้ากับหน่วยงานฝึกอบรมช่างอากาศยานทั่วโลกของแอร์บัส
- ประสานความร่วมมือภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยได้รับใบรับรอง EASA 147 ตามมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรมจากสำนักควบคุมความปลอดภัยทางอากาศแห่งสหภาพยุโรป สำหรับประเภทและการฝึกอบรมช่างอากาศยานขั้นพื้นฐาน
- จัดฝึกอบรมและประเมิน ประเภท ‘บี1’ และ ‘บี2’ ตามมาตรฐานของทางแอร์บัส (อาทิ การสื่อสารด้านการบิน และโครงสร้างทางอากาศยาน) ให้กับเหล่าเจ้าหน้าที่
- จัดหาสื่อ บทเรียนและหลักสูตรสำหรับผู้เข้าฝึกอบรม
- จัดทำข้อสอบคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงตามมาตรฐานของทางแอร์บัส

“ความร่วมมือระหว่างการบินไทยและแอร์บัสในการจัดฝึกอบรมเป็นวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคงไว้ซึ่งคุณภาพในการฝึกอบรมระดับสูงและเทคโนโลยีด้านการผลิตเครื่องบินแบบใหม่ล่าสุด” เรืออากาศเอก มนตรี จำเรียง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่างการบินไทย กล่าวพร้อมเสริม “การร่วมเป็นพันธมิตรกับทางแอร์บัสจะทำให้เราสามารถยกระดับศูนย์ฝึกอบรม ผู้ฝึกอบรมและกระบวนการทำงานต่างๆ ภายใต้คำแนะนำของหน่วยงานฝึกอบรมช่างอากาศยานจากแอร์บัส”

มร.ดิติเยร์ ลุคซ์ รองประธานบริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แอร์บัส กล่าว “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับ

การบินไทยในการฝึกอบรมช่างอากาศยาน ด้วยประสบการณ์ทางด้านเทคนิคในเชิงลึกของการบินไทย ที่ได้รับการสั่งสมมาจากการใช้งานเครื่องบินของเราหลากหลายรุ่น ทำให้การบินไทยกลายเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาความร่วมมือในโครงการนี้” เขากล่าวเสริม “โดยทุกท่านจะได้เห็นการทำงานร่วมกันภายใต้จุดมุ่งหมายในการยกระดับมาตรฐานของฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรช่างของการบินไทย เพื่อให้ได้การรับรองจากสำนักควบคุมความปลอดภัยทางอากาศแห่งสหภาพยุโรป ซึ่งมีผลให้สายการบินสามารถนำเสนอบริการด้านการฝึกอบรม ซ่อมบำรุงและดำเนินงาน ให้แก่ผู้ประกอบการในตลาดการบินทั่วภูมิภาค ภายใต้มาตรฐานระดับสูงเช่นเดียวกับทางแอร์บัส”

การบินไทยเป็นหนึ่งในลูกค้าที่ยาวนานที่สุดของแอร์บัส ซึ่งให้บริการโดยใช้ตระกูลเครื่องบินของแอร์บัสมากกว่า 50 ลำ รวมไปถึงเครื่องบิน เอ380 อีกจำนวน 3 ลำ

แอร์บัสเป็นบริษัทผลิตเครื่องบินชั้นนำระดับโลก ที่นำเสนอตระกูลเครื่องบินโดยสารที่มีความทันสมัยและทรงประสิทธิภาพที่สุดซึ่งสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ตั้งแต่ 100 ไปจนถึงกว่า 500 ที่นั่ง แอร์บัสยังมีโรงงานออกแบบและผลิตอยู่ทั่วโลก มีบริษัทลูกในประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และตะวันออกกลาง พร้อมศูนย์ให้บริการลูกค้า ฝึกอบรมและอะไหล่สำรองในระดับสากล รวมไปถึงสำนักงานกว่า 160 แห่งทั่วโลก